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नवी �द�ी, 18 ऑ�ोबर

देव�� फडणवीसां�ा उप��तीत �द�ीत ‘ड�ेफने�ट� अ ॅ�ीम�ट’वर �ा�री

समृ�ी महामागा�ला जोडून हाय�ीड रे�े आ�ण हाय�ीड काग� रे�ेबाबतही चचा�

मंुबई ते सोलापूर मागा�वर ‘वंदे भारत’ रे�े

ना�शक-पुणे ‘रेल कम रोड’ �क�ाचा �वचार

नागपूर रे�े �ानकाचा पुन�व�कास: 487 कोटी �पयांचा काया�देश जारी

मंुबईतील एअर इं�डयाची इमारत रा�ाला

आ�शयातील सवा�त मोठा पुन�व�कास �क� असले�ा धारावी पुन�व�कास �क�ासाठी रे�ेची जागा �ा� कर�ासाठी आज रे�े मं�ालया�ा रेल
लँड ड�ेलपम�ट अ ॅथॉ�रटी आ�ण धारावी पुन�व�कास �क� �ाधीकरण यां�ात रा�ाचे उपमु�मं�ी देव�� फडणवीस तसेच रे�ेमं�ी अ��नी वै�व
यां�ा उप��तीत ‘ड�ेफने�ट� अ ॅ�ीम�ट’वर �ा�री कर�ात आली.

उपमु�मं�ी देव�� फडणवीस यांनी यासाठी पंत�धान नर�� मोदी आ�ण रे�ेमं�ी अ��नी वै�व यांचे मन:पूव�क आभार मानले आहते. या ‘ड�ेफने�ट�
अ ॅ�ीम�ट’मुळे आ�शयातील सवा�त मो�ा अशा धारावी पुन�व�कास �क�ाचा माग� मोकळा झालेला आह.े या बैठक�संदभा�त प�कारांशी संवाद साधताना
देव�� फडणवीस �णाले क�, महारा� समृ�ी महामागा�ला जोडून हाय�ीड रे�े आ�ण हाय�ीड काग� रे�े सु� कर�ा�ा ��ावावर सु�ा यावेळी
क� �ीय मं�ी अ��नी वै�व यां�ाशी चचा� कर�ात आली. याबाबत सकारा�क �वचार क�न पुढील काय�वाही कर�ात येईल, असे क� �ा�ा वतीने
सांग�ात आले. खा. जय�स�े�र �ामी महाराज आ�ण खा. रण�जत�स� ग नाईक �न� बाळकर यांनी मुंबई ते सोलापूर मागा�वर ‘वंदे भारत’ रे�ेसंदभा�त
�वनंती केली होती. ती मागणी सु�ा यावेळी अ��नी वै�व यां�ापुढ ेमांडली असता याबाबत सकारा�क �वचार कर�ाचे अ�भवचन रे�ेमं�ांनी �दले.
ना�शक-पुणे हाय�ीड रे�े �क�ाबाबत आढावा घेताना आ�ण पुढील चचा� करताना याबाबत ‘रेल कम रोड’ �क�ाचा �वचार �ावा, असा एक �वाह
पुढ ेआला. �ाबाबत मु�मं�ी एकनाथराव �श� दे यां�ाशी चचा� क�न रा� सरकार पुढील �नण�य घेईल, असे सां�गतले.

नागपूर रे�े�ानका�ा पुन�व�कासासाठी 487 कोटी

प�कारांशी बोलताना देव�� फडणवीस यांनी सां�गतले क�, नागपूर रे�े �ानकाचा पुन�व�कास आ�ण आधु�नक�करण यासाठीचा 487 कोटी �पयांचा
काया�देश जारी कर�ात आला आह.े या काया�देशाची �त रे�ेमं�ांनी आज �दली. यामुळे नागपूर रे�े�ानकावर अनेक चांग�ा �वासी सु�वधा उपल�
होणार असून, �वाशांना जाग�तक दजा��ा सोयी �मळणार आहते. याभागातील सामा�जक-आ�थ�क �वकासाला सु�ा यामुळे चालना �मळेल. या
�क�ासाठी क� �ीय मं�ी �नतीन गडकरी आ�ण आ�ी सात�ाने पाठपुरावा करीत होतो. हा काया�देश जारी के�ाब�ल पंत�धान नर�� मोदी आ�ण
रे�ेमं�ी अ��नी वै�व यांचा मी �नतांत आभारी आह.े ��ेक नागपूरकरा�ा वतीने मी �ांचे आभार मानतो.

एअर इं�डयाची इमारत रा�ाला

नवी �द�ी येथे आज उपमु�मं�ी देव�� फडणवीस यांनी क� �ीय मं�ी �ो�तरा�द� �श� दे यांचीही भेट घेतली आ�ण मंुबईतील एअर इं�डयाची इमारत रा�
सरकारला दे�ाची �वनंती केली. स�ा मं�ालय आ�ण अ ॅने� इमारत �मळून सु�ा शासक�य काया�लयांसाठी जागा अपुरी पडते, �ामुळे या इमारतीची
मागणी कर�ात आली. मु�मं�ी असताना हा ��ाव आ�ी �दला होता. मा� दर�ान�ा काळात तो ��ाव मागे पडला. �ानंतर आ�ी पु�ा
प��वहार केला. स�ा �रझ� � बँक आ�ण महारा� सरकार अशा दोघांनी या जागेची मागणी केली आह.े क� �ीय मं�ांनी महारा� सरकारला �ाधा�
दे�ाची मागणी मा� केली आह.े आता क� � सरकारचे अ�धकारी आ�ण आमचे मु� स�चव यासंदभा�त पुढील चचा� करतील आ�ण मु�मं�ी एकनाथराव
�श� दे यां�ा मा�तेने पुढील �नण�य घे�ात येईल, असेही देव�� फडणवीस यांनी सां�गतले.


